



Thư Chúc Tết

của Ông Triệu Ngọc Hà
Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành CĐVM Bắc California

Ông Táo Châu Trời, ngày 22 tháng 1 năm 2025

Kính Thưa:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý Vị dân cử Liên bang, Tiểu bang, Quận hạt, Thành phố và Học khu
- Quý vị Đại diện các Cộng Đồng, Đoàn thể, Hội đoàn Người Việt Quốc Gia
- Quý Cơ quan Truyền thông,
- Quý Đồng hương

Kính thưa toàn thể quý vị:

Một mùa Xuân mới Ất Tỵ lại đang về với người Việt trong nước cũng như hải ngoại, và đặc biệt thành phố San Jose nói riêng và Tiểu Bang California nói chung, có số dân tỵ nạn Việt Nam đông nhất trên thế giới, vào thời khắc thiêng liêng và đầy cảm xúc của ngày tiễn đưa “Ông Táo Châu Trời”. Trước đầu năm Âm lịch, mừng tết Ất Tỵ này, thay mặt Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, tôi thân ái gửi tới toàn thể quý vị cũng như đồng hương tỵ nạn khắp nơi những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp, an khang và thịnh vượng.

Tôi cũng xin gửi tới quý vị dân cử tại Hoa Kỳ, Tiểu Bang, Quận Hạt, Thành Phố Và Học Khu lời chúc an khang, công việc phục vụ thành đạt, hợp tác và không ngừng phát triển!

Kính thưa quý vị:

Năm Giáp Thìn 2024 vừa đi qua với đầy ắp các sự kiện đáng nhớ, một năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, kinh tế, chiến tranh và thiên tai bão lũ hoành hành khắp nơi ảnh hưởng nặng nề đến nhân loại và người Việt chúng ta trong nước cũng như tại hải ngoại. Do đó, nhân dịp này chúng ta xin cầu nguyện cho thế giới hòa bình, thiên tai sớm kết thúc.

Cùng năm vừa qua cuộc tổng tuyển cử hoàn thành với một chính quyền mới, nhiều năng động, chúng ta có quyền tin tưởng năm Ất Ty chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển của toàn thể giới trong đó có chúng ta. Năm mới với những bước chân vẫn tiếp tục tiến bước trên những trường học, phố phường, đô thị, hay vùng quê. Cuộc sống vẫn hòa nhịp hân hoan trong không khí rạo rức và yên bình, khép lại một năm khó khăn để hướng đến thành tựu vật chất và tinh thần an vui. Ngày đầu năm mới này quý vị có thể quây quần lại với gia đình để tận hưởng những cảm xúc tươi mát của đất trời xoay chuyển, hy vọng những điều kỳ diệu với nhiều triển vọng cho cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước sẽ được thành tựu qua bao ước mơ, kỳ vọng và lòng tin vào một tương lai rực rỡ hơn.

Trong chiều hướng đó, Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California với ý chí và quyết tâm vươn lên hầu phát triển Cộng đồng Việt Mỹ tại đây đoàn kết, phồn vinh và hạnh phúc. Hơn nữa cộng đồng người Việt tỵ nạn vẫn không quên quê hương Việt Nam đang bị bọn tà quyền Cộng Sản đang cai trị sắt máu, vì thế mà mục tiêu tranh đấu cho Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền vẫn là điều mà Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California ưu tiên thực hiện.

Kính thưa quý vị:

Bằng tất cả sự kính trọng của mình, tôi vô cùng cảm ơn sự hợp tác quý báu của quý vị trong năm qua cho một cộng đồng Việt Mỹ lớn mạnh, Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác tốt đẹp từ chính quyền và đồng hương để Ủy Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California phục vụ đắc lực và hữu hiệu trong vấn đề dân sinh, bảo tồn văn hóa dân tộc nơi đây. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới Ất Ty một lần nữa, tôi xin chúc toàn thể quý vị có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, thành công và tấn tài tấn phúc, tấn lộc.

Trân trọng kính chào,

TRIỆU NGỌC HÀ
Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành
Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California